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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ 

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 

ผู้มาประชุม                                                      ************************ 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
        ๑  นายโสภา    แก้ววิชัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๑ โสภา    แก้ววิชัย  
        ๒  นางจันทร์เพ็ญ    พิมพ์ดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๒ จันทร์เพ็ญ    พิมพ์ดี  
        ๓  นายสมพงษ์    ประกอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๓ สมพงษ์    ประกอบ  
        ๔  นายสังวร      บุตตะเกิด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๔ สังวร      บุตตะเกิด  
        ๕  นางสุดารัตน์    สนิทสนม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๕ สุดารัตน์    สนิทสนม  
       ๖  นางดาวัลย์       โตพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๖ ดาวัลย์       โตพิทักษ์  
       ๗  นางวันเพ็ญ     คำธร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๗ วันเพ็ญ     คำธร  
        ๘  นายบุญทัน      แก้วดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๘ บุญทัน      แก้วดี  
        ๙  นายพนม        พันธ์ทองหล่อ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๙ พนม      พันธ์ทองหล่อ  
      ๑o  นายประเสริฐ     พูลวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๑o ประเสริฐ     พูลวง   
      ๑๑  นายตระการ       คู่กระสังข์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๑๑ ตระการ      คู่กระสังข์  
      ๑๒  นายโยธิน        ภูเดช สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่๑๒ โยธิน        ภูเดช  
      ๑๓  นายสุบรรณ     ศรีหนาถ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่๑๓ สุบรรณ     ศรีหนาถ  
      ๑๔ นายไสว         ภาระจ่า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่๑๔ ไสว         ภาระจ่า  
      ๑๕ นายประสิทธิ์     แก้วมณี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่๑๕ ประสิทธิ์     แก้วมณี  
      ๑๖  นายพิศาล      เมืองนาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่๑๖ พิศาล      เมืองนาม  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
        ๑ นายสมบูรณ์   ราโช นายก  อบต.หนองบัวแก้ว สมบูรณ์   ราโช  
        ๒ นายสมาน    มาฤทธิ์ รองนายก อบต.หนองบัวแก้ว สมาน    มาฤทธิ์  
        ๓ นายอภินันท์    ศักดิ์คำดวง รองนายก อบต.หนองบัวแก้ว อภินันท์    ศักดิ์คำดวง  
        ๔ นางคำกอง    มาบิดา เลขานุการนายกฯหนองบัวแก้ว คำกอง    มาบิดา  
        ๕ พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัด  อบต.หนองบัวแก้ว พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา  
       ๖ นายจรัล   วิถาทานัง นิติกร  อบต.หนองบัวแก้ว จรัล   วิถาทานัง  
       ๗ นางสาวสงกราน   จันทะจร นักวิเคราะห์นโยบายแผน สงกราน   จันทะจร  

 
เริ่มประชุมเวลา       ๐๙.00 น. 
                     เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วครบองค์ประชุมแล้ว นายพิศาล เมืองนาม 
เลขนุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว   ได้ตรวจรายชื่อสมาชิกท่ีมาประชุม   และได้ให้สัญญาณ 
เรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม  เมื่อท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายสมพงษ์   ประกอบ  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  ก็ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑               เรื่องทีป่ระธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   :               - เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ที่มาประชุม 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)         และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญสมัย๔ครั้งที๑่ 
                                       ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
                                       แจ้งให้ที่ประชุมทราบ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
                                       ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด จำนวน ๑๖  ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม  
                                      จำนวน ๑๖ ท่าน ในลำดับต่อไป กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่  ๒             เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                                    ๒.๑รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี๓ ครั้งที่๒/ ๒๕๖๕ 
  ประธานสภาฯ   :              ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานประชุมครั้งแล้ว 
 (นายสมพงษ์  ประกอบ)      เห็นชอบ                      ๑๕                     เสียง 
   มติที่ประชุม      ไม่เห็นชอบ                 -                          เสียง 
                                          งดออกเสียง               ๑                          เสียง 
  ประธานสภาฯ   :               สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ 
  (นายสมพงษ์  ประกอบ)                 

ระเบียบวาระท่ี  ๓                  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
         ๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ประธานสภาฯ   :               ขอเชิญคณะผู้บริหารได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
นายก อบต.ฯ      :                 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านปลัดองค์                       
(นายสมบูรณ์  ราโช )               การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
                                          ประชุมทุกท่านกระผมนายสมบูรณ์  ราโช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
    หนองบัวแก้ว วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  
    วาระท่ี ๓.๑ เรื่องการ 
                                          รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
    การดำเนินงานทุกโครงการที่ผ่านๆมาวันนี ้กับผมในฐานะผู้บริหารองค์การ
    บริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ก็จะรายงานผลให้สภาองค์การบริหารส่วน
    ตำบลหนองบัวแก้วของเราได้รับทราบแผนงานเรื ่องที ่ผ่านมางบประมาณ
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ บัดนี้ผม               
                                          ก็จะมอบหมายให้นักวิเคราะห์และแผนได้ชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงาน 
                                          งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอเชิญครับ 
 นักวิเคราะห์   :                เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านนายก 
 (น.ส.สงกรานต์  จันทะจร)        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
                                          ประชุม ทุกท่านสำหรับในส่วนของระเบียบวาระท่ี ๓.๑ การรายงานผลการ
    ติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตัวนี้จะเป็นการ
    รายงานจากสิ้นปีงบประมาณก็คือจะกระทำอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีภายในเดือน 
    ธันวาคม จะเป็นการรายงานในเรื่องของโครงการกิจกรรมที่เรามีการเบิกจ่ายใน
   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ก็คือห่วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง  
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    ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ในเรื่องติดตามแผนเราจะอาศัยระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ข้อ ๒๙ จะเป็นขั้นตอนของขบวนการ
   ติดตามแผนก็คือ ๑ กำหนดแนวทางในการติดตาม การกำหนดแนวทางก็คือเรา
   จะกำหนดแนวทาง ล่วงหน้า ๑ ปี ถ้าเรากำหนดแนวทางติดตามปี ๒๕๖๕ 
   เราก็จะกำหนดแนวทาง  ติดตามปี ๒๕๖๖ ๒ ก็คือกระบวนการในการติดตาม 
   ตัวนี้จะเป็นของรูปแบบของคณะกรรมการใน 
                                         กระบวนการติดตามก็คือบุคคลภายนอก ซึ่งก็ได้ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๐  
                                         พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๕ 
                                         ๓ ก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการรายงานผลก็จะเป็นในส่วนของวันนี้ ซ่ึง                                         
   กระบวนการในเรื่องของการรายงานผลกระบวนการในการรายงานผลก็จะมี 
                                         ๑หลังจากท่ีคณะกรรมการติดตามแผนได้ประชุมเสร็จแล้วก็จะเสนอในเรื่องของ 
                                         ผลการติดตามพร้อมเสนอความคิดเห็นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหาร 
                                         ท้องถิ่นทราบแล้วเราจะต้องประกาศภายในเดือนธันวาคม เมื่อเราประกาศเสร็จ 
                                         แล้วจะต้องรายงานให้สภาเพ่ือทราบ นะคะตัวนี้ไม่ได้ขอความเห็นชอบ จะเป็น 
                                         การรายงานสภาเพ่ือทราบ แล้วก็คณะกรรมการพัฒนาแผนเพื่อทราบผลการ 
                                         ติดตาม ในเรื่องของการติดตามก็จะมีความจำเป็นก็คือประโยชน์ก็คือการนำไป 
                                         แก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างดำเนินการได้ทันท่วงที 
                                         สมมุติว่าเราดำเนินโครงการกิจกรรมเกิดปัญหาอุปสรรคถ้ามีการติดตามผลก็จะ  
                                         ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ท่วงที 
                                         ๒ ก็คือได้ทราบถึงข้อดีข้อเสียข้อบกพร่องต่างๆในการกำหนดโครงการใน 
                                         อนาคตในการวางแผน 
                                         ๓ ก็คือช่วยในการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและก็เกิดประโยชน์สูงสุด  
                                         ขออนุญาตทำความเข้าใจนิดนึงนะคะในเรื่องของกระบวนการติดตามแผนนะคะ  
                                         จะเป็นกระบวนการสุดท้ายในเรื่องของพัฒนาองค์กร กระบวนการแรกก็คือ   
                                         กระบวนการประชาคมให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัจจุบันก็คือมีระยะเวลา  
                                         ๕ ปีนะคะฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือปี ๒๕๖๖ ถึงปี ๒๕๗๐                                                 
                                         ๒ ก็คือในเรื่องของตั้งข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีก็คือการกำหนดค่าใช้จ่าย  
                                         ในแต่ละปีท่ีเราจะทำกิจกรรมโครงการ 
                                         ๓ ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำแผนการดำเนินการก็คือปฏิทินในการดำเนิน 
                                         โครงการต่างๆเพ่ือเราจะต้องดำเนินการในปีนั้นๆ 
                                         ๔ นะคะก็คือในเรื่องของวันนี้ก็คือการติดตามโครงการที่เราได้ทำไปมีอะไรบ้าง 
                                         และเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหน 
                                         ขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดเลยนะคะตามเอกสารที่แจกให้ 
                                         ในเรื่องของการติดตามแผนเราจะทำตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
                                         ตั้งแต่แรกซึ่ง อบต.ของเรามีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์นะคะ ยุทธศาสตร์ที่  
                                         ๑ ก็คือโครงสร้างพัฒนาพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
                                         ๒ พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ 
                                         ๓ พัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา 
                                         ท้องถิ่น 
                                         ๔ พัฒนาทางด้านสาธารณสุข 
                                         ๕ พัฒนาด้านคนและสังคม 
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                                         ๖ พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
                                         มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                                         หน้าที่ ๑ จะเปน็เรื่องของพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนไฟฟ้าแหล่งน้ำ แล้วก็   
                                         ประปา ที่จะรวมอยู่ในยุทธศาสตร์นี้นะคะ แผนงานเดิมจะเป็นแผนงานเคหะ      
                                         ปัจจุบันในเรื่องของถนนจะเป็นแผนงานของอุตสาหกรรมและการโยธา   
                                         โครงการที่เราได้ทำไปให้ท่านดูในระดับที่ ๑ จะเป็นก่อสร้างร่องระบายน้ำของ
   หมู่ที่๔นะคะงบประมาณเราตั้งไว้ในปี ๒๕๖๔ ตั้งไว้ ๑๙๙,๙๘๐ บาท แต่ว่าเรามี
   งบประมาณในการเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๕ ในเรื่องของการติดตามเราก็ติดจะ
   ติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
                                         ๒ จะเป็นโครงการซ่อมแซมถนน คสล เส้นสี่แยกกลางหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ เป็นเงิน  
                                         โอนงบประมาณ ตัวนี้คือไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้แต่ว่าโอนงบประมาณมา  
                                         เพ่ือที่จะดำเนินการ เป็นเงินที่โอนมาจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน   
                                         ๔๒,๕๔๘ บาท แล้วก็มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก็คือ ๒    
                                         พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
                                         ๓ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๑ ตัวนี้เราตั้งงบประมาณไว้ใน 
                                         ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๐๐,๓๒๐ บาท แลว้ก็มาดำเนินการเบิกจ่าย  
                                         ๒๔ พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๔ ตอนนี้จะอยู่ในงบประมาณปี ๒๕๖๕ 
                                         ๔ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ภายใน อบต. ๒ จุด ตัวนี้เป็นเงินโอน  
                                         งบประมาณก็คือเงินที่เราไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณแต่เราโอนมาเพ่ิม 
                                         ในส่วนที่เราต้องการจะดำเนินการ เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐ บาทเบิกจ่ายไป ๒๔  
                                         พฤศจิกายนพ.ศ.๒๕๖๔ 
                                         ๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ งบประมาณท่ีตั้งไว้ ๑๙๙,๖๕๐ บาท  
                                         ตั้งไว้ในงบประมาณปี ๒๕๖๔ ก็จะมีการเบิกในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
                                         ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
                                         ๖ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ ตั้งงบประมาณไว้ ๕๒,๐๐๐ บาท 
                                         ๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ ตั้งงบประมาณไว้ในปี ๒๕๖๔  
                                         เบิกจ่ายปี ๒๕๖๕   ๒๐๐,๕๐๐ บาท 
                                         ๘โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๔ ตั้งงบประมาณไว้ในปี  
                                         ๒๕๖๔  เป็นเงิน ๒๐๐,๕๕๐บาทมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
                                         ๙ โครงการก่อสร้างถนนคสลสายบ้านโนนเพ็กพัฒนาหมู่ที่ ๑๔ ตัวนี้เป็นการโอน   
                                         งบประมาณมาตั้งจ่ายใหม่มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นเงิน   
                                         ๑๐๑,๐๐๐ บาท 
                                         ๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคสลสายบ้านหนองบัวแก้วหมู่ที่ ๕ ตัวนี้เป็นการโอน 
                                         งบประมาณมาตั้งใจใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๖๔แล้วก็มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณปี  
                                         พ.ศ.๒๕๖๕ ๙๕,๐๐๐ บาท 
                                         ๑๑ ซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหมู่ที่๔ ถึงหนองทุ่งยาว ตัวนี้เป็นงบเงิน 
                                         อุดหนุนเฉพาะกิจที่เราขอรับการสนับสนุนได้เปิดใจในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  อยู่ที่ ๓,๔๑๕,๐๐๐ บาท 
                                         ๑๒ ซ่อมแซมถนนสายบ้านเก่าน้อยหมู่ที่ ๒ ตัวนี้เป็นข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ มีการ    
                                         เบิกจ่าย ๔๕,๐๐๐ บาท 
                                         ตั้งแต่ลำดับที่ ๑๒-๑๗ จะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมทั้งหมดเรามีงบประมาณ 
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                                         หลักในปี ๒๕๖๕ อยู่ที่ ๖๐,๐๐๐บาทแล้วก็มีการโอนเพ่ิม ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
                                         เพ่ือดำเนินการข้อ ๑๒ ถึงข้อ ๑๗ เป็นรายการซ่อมแซมทั้งหมด 
                                         ๑๘ เป็นโครงการจัดซื้อพัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ข้อบัญญัติมีงบประมาณปี ๒๕๖๕ 
  ตัวนี้เราตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาทแล้วก็มีการโอนงบประมาณมาเพ่ิม ๖๐,๐๐๐ บาท
  ในเรื่องของวัสดุโดยใช้ไปอยู่ที่ ๕๗,๑๐๐ บาท 
                                         ๑๙ จะเป็นการซื้อวัสดุขาตั้งไมโครโฟนตัวนี้ใช้งบประมาณเดียวกันใช้ไปที่   
                                         ๓,๐๐๐ บาท 
                                         ๒๐ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองบัว                                            
  แก้ว ตอนนี้จะเป็นการกันเงินไว้ในปีที่ผ่านมาเพ่ือดำเนินการในปี ๒๕๖๕ ใช้            
                                         งบประมาณไปอยู่ที่ ๓๘๕,๓๓๓ บาท 
                                         ๒๑ โครงการก่อสร้างที่ทำการ อบต.ตัวนี้เรายังไม่ได้ดำเนินการนะคะเป็นการกัน  
                                         เงินงบประมาณเพ่ือจะดำเนินการในปีถัดไปในข้อบัญญัติตั้งไว้ในงบประมาณปี  
                                         ๒๕๖๕ ตั้งไว้อยู่ที่ ๔ ล้าน ๕ แสนบาท 
                                         ๒๒ โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลแล้วตั้งข้อบัญญัติไว้ในปีงบประมาณ   
                                         ๒๕๖๕เป็นเงิน๑๐๐,๐๐๐บาทตัวนี้เรากันเงินงบประมาณเพ่ือดำเนินการในปี 
                                         ต่อมาเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
                                         กิจกรรมที่เราดำเนินการไปจะมีอุดหนุนฝึกอบรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้เราอุดหนุนให้คณะกรรมการศูนย์ศิลปาชีพบ้าน
  ดอนหลี่งบประมาณที่เราอุดหนุนไปอยู่ที่ ๒๕,๐๐๐บาทอันนี้ดำเนินการแล้ว 
                                         ต่อมาเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
                                         ตัวนี้จะเป็นเรื่องของทางด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
  ปัญญาท้องถิ่น ของแผนงานการศึกษาเป็นสรุปเลยแล้วกันในเรื่องของในลำดับที่  
                                         ๑-๖ เรื่องของอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองบัวแก้วและก็ 
                                         เงนิอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบ.หนองบัวแก้วเรา อุดหนุนอาหารเสริมนม 
                                         ในเขตพ้ืนที่ที่เรารับผิดชอบโรงเรียนทั้ง ๕ แห่งแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                                         โครงการจัดการเรียนการสอนลายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตัวนี้จะเป็นค่าใช้จ่าย
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีค่าหัวในเรื่องของชุดนักเรียนหนังสือต่างๆเราเบิกจ่ายไป
 ที่ ๑๖๑,๕๐๐ บาท  
                                         ต่อมาเป็นโครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์เด็กเล็กอบตหนองบัวแก้วเหล่าจะมี  
                                         ค่าหนังสือเรียนเบิกจ่ายไปที่๑๕,๖๐๐ บาท 
                                         ลำดับต่อไปเป็นค่าอุปกรณ์สำหรับการเรียนเบิกจ่ายไปที่ ๑๕,๖๐๐ บาท 
                                         ต่อมาจะเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนเบิกจ่ายไปที่ 23,400 บาท 
                                         เป็นค่ากิจกรรมสำหรับผู้เรียนอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ของเรา ๓๓,๕๔๐ บาท 
                                         ต่อมาเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ คัน             
                                         เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๙๓,๐๐๐ บาท ตัวนี้เราดำเนินการทั้งปีงบประมาณนะคะ 
                                         ต่อมาจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๒๔๙,๖๔๐ บาท 
                                         แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                                         กิจกรรมที่เราตั้งงบประมาณไว้ในปี ๒๕๖๕ 
                                         ๑ เป็นโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตัวนี้ไม่ได้ดำเนินการนะคะ           
                                         เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
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                                         ๒ จะเป็นอุดหนุนงานบุญบั้งไฟ ๒๐,๐๐๐ บาทไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก  
                                         สถานการณ์โควิด 
                                         เรามาดูในเรื่องของยุทธศาสน์ที่ ๔ ตัวนี้จะเป็นแผนงานทางด้านสาธารณสุข 
                                         ๑ โครงการสัตว์โลกคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตัวนี้เราดำเนินการแล้ว  
                                         กิจกรรมที่เราดำเนินการจะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและทำหมัน 
                                         สุนัขและแมวงบประมาณท่ีใช้ไปอยู่ที่ ๓๒,๗๙๐ บาท 
                                         ๒ โครงการอบรมการคัดแยกขยะม้วนฝอยโดยมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้        
                                         ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 
                                         ๓ โครงการหมู่บ้านหมู่ที่ ๑-๑๖ ตัวนี้จะเป็นหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาทเพ่ือให้แต ่   
                                         ละหมู่บ้านทำโครงการในด้านสาธารณสุขดำเนินการแล้วนะคะ 
                                         โครงการพนัธุกรรมพืชตั้งงบประมาณไว้ ๒๐,๐๐๐ บาทไม่ได้ดำเนินการตัวนี้เป็น           
                                         ในเรื่องของความรับผิดชอบของกองการเกษตร 
                                         ๕ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลตัวนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพ  
                                         ฟ้ืนฟูสุขภาพตัวนี้เราจะสนับสนุนทุกปี 
                                         ๖ ก็คือซื้อน้ำยาเคมีพ่นหมอกควันอันนี้เราดำเนินการแล้วจะซื้อน้ำยาพ่นหมอก      
                                         ควันให้ทุกหมู่บ้าน 
                                         ๗ซื้อทรายเบรก ตัวนี้ดำเนินการแล้ว ๓๙,๐๐๐ บาท  
                                         ลำดับที่ ๘ เป็นโครงการป้องกันโรคติดต่อตัวนี้เราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เราโอน   
                                         งบประมาณมาตั้งจ่ายใหม่กิจกรรมที่เราทำก็คือจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพ่ือคัด
  กรองกลุ่มเสี่ยงในตำบลหนองบัวแก้วของเรางบประมาณที่ใช้ไป๒๙,๙๕๐ บาท 
                                         ๙ โครงการปลูกต้นไม้ในป่าในพ้ืนที่สาธารณะปลูกหญ้าแฝกฟ้ืนฟูแหล่งน้ำตัวนี้  
                                         เป็นเงินที่เราโอนมาตั้งใจใหม่ ๗,๕๐๐ บาทกองสวัสดิการเป็นคนดำเนินการนะ 
                                         คะคือปลูกต้นไม้ที่ป่าหนองเครือซูด 
                                         ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
                                         ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหรือออกให้บริการเคลื่อนที่ตัวนี้เรา      
                                         จะต้องตั้งทุกปีเพ่ือกรณีที่เราต้องการเพ่ิมเติมแผนที่มีการจะเพ่ิมเติมแต่ท่ีผ่านมา  
                                         เป็นชว่งของโควิดว่าเราก็ประชุมกันเป็นเรื่องในระดับตำบลมีการเบิกจ่ายในส่วน  
                                         ของการเลี้ยงรับรอง ๗,๐๖๕ บาท 
                                         ๒ โครงการมาตรการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายด้านป้องกันด้านทุจริตตัวนี้เป็นการ    
                                         จัดอบรมผู้นำหมู่บ้านและพนักงานส่วนตำบลภายใน ๙,๙๖๐ บาท 
                                         ๓ โครงการ OTOP เราไม่ได้ดำเนินการปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด 
                                         ๔ ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และ 
                                         สงกรานต์ตอนนี้เราดำเนินการแล้วเบิกจ่ายไปที่ ๒๔,๙๗๔ บาท 
                                         ๕เงินสนับสนุน OTOP ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 
                                         ๗ โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในตำบลตัวนี้เราโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย  
                                         ใหม่นะคะเราดำเนินกิจกรรมอยู่หมู่ที่ ๒ ใช้งบประมาณไปอยู่ที่ ๘,๗๔๐ บาท 
                                         ๘ โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงก็คืออาสาสมัครบริบาลตัวนี้ไม่ได้        
                                          ดำเนินการ 
                                         ๙ ต่อมาเป็นเรื่องของเบี้ยยังชีพจะตั้งอยู่ในส่วนแผนงานงบกลางก็จะมีเบี้ยยังชีพ         
                                         ผูสู้งอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดำเนินการแล้ว 
                                         ต่อมาเป็นเรื่องแผนบริหารงานทั่วไป จะเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อันนี้    
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                                         ดำเนินการไปแล้ว ๒๘พฤศจิกายน๒๕๖๔ใช้งบประมาณไปอยู่ที่ ๓๙๑,๗๖๖บาท  
                                         ๒ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ตัวนี้เราไม่ได้ดำเนินการ 
                                         ๓ อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการร่วม ตัวนี้เราจะต้องสนับสนุนให้  
                                         อบต. ๑๕,๐๐๐ บาทปีนีอุ้ดหนุน อบต.ราษฎร์เจริญ 
                                         ๔ อุดหนุนกิจกรรมวันแม่ตัวนี้เราสนับสนุนทุกปี ๓๐,๐๐๐ บาทให้กับศูนย์ศิลปา  
                                         ชีพบ้านดอนหลี่ 
                                         ๕ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนรัฐพิธีและวันสำคัญตัวนี้ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก 
                                         สถานการณ์โควิด 
                                         ต่อมาจะเป็นในเรื่องของครุภัณฑ์ที่เราจะต้องรายงานเราจะรายงานเฉพาะใน
  เรื่องของครุภัณฑ์ท่ีบริการสาธารณะก็คือเกิดประโยชน์กับบุคคลภายนอกและ 
                                         ประชาชน 
                                         สว่นในเรื่องครุภัณฑ์ภายในตู้โต๊ะอย่างนี้เราไม่จำเป็นในเรื่องของการรายงาน 
                                         ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในงบประมาณปี ๒๕๖๕ 
                                         ๑ ยานพาหนะเรื่องขนส่งรถบรรทุกดีเซลแบบ double cab ก็คือรถยนต์
  ส่วนกลาง ๔ ประตูเบิกจ่ายไปอยู่ที่ ๗๓๗,๙๐๐ บาท 
                                         ๒ ก็คือรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำก็คือรดน้ำคันสีแดงเบิกจ่ายไปอยู่ที่   
                                         ๒,๐๖๘,๐๐๐ บาท 
                                         ระเภทครุภัณฑ์สำนักงานตัวนี้มีโซฟารับแขกอยู่ในห้องผู้บริหารเราเบิกจ่ายไปที่   
                                         ๑๗,๙๐๐ บาท 
                                         ๒ ก็คือชุดโต๊ะทำงานผู้บริหารเบิกจ่ายไปอยู่ที่๑๙,๘๐๐ บาท 
                                         ๓รถเข็นเพ่ือที่จะขนสิ่งของขนเศษไม้ขยะภายใน อบต.เบิกจ่ายไปที่๔,๙๐๐ บาท 
                                         ต่อมาประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตัวนี้ตู้เย็นอยู่ในห้องสำนักปลัดเพ่ือ 
                                         ต้อนรับบริการประชาชนบุคคลที่มาติดต่อราชการ 
                                         สุดท้ายเป็นเรื่องของการสรุปการติดตามประเมินผลของแผนปีงบประมาณปี  
                                         พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                         ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดำเนินการแล้ว ๒๐ โครงการ กันเงินไว้ ๒ โครงการ 
                                         ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ 
                                         ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดำเนินการแล้ว ๗ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ 
                                         ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดำเนินการแล้ว ๓๗ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ 
                                         ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ดำเนินการแล้ว ๙ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ 
                                         ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดำเนินการแล้ว ๙ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ 
                                         รวมทั้งหมดที่ดำเนินการไป ๘๓ โครงการ 
                                         ไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการ 
                                         กันเงินไว้ ๒ โครงการ 
                                         จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๒๐๓ โครงการ 
                                         นำมาจัดทำข้อบัญญัติ ๙๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๘๑% 
                                         ดำเนินการแล้ว ๘๓ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๘% 
                                         ไม่ได้ดำเนินการ ๘ โครงการคิดเป็นร้อยละ๓.๙๐% 
                                         กันเงินงบประมาณ ๒ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘% 
                                         ในเรื่องของผลการติดตามเราจะต้องได้ไม่น้อยกว่า ๖๐% เรื่องของการกำหนด                                             
                                         โครงการไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฉะนั้นในเรื่องของการติดตามทุกปี ในเรื่อง   



8 
 

                                         ของโครงการก็มีเท่านี้หลังจากสภาทราบในเรื่องของโครงการที่ดำเนินไปแล้ว                    
                                         หน้าที่ของสภาก็คือ ๑ คือรับทราบ ๒ ก็คือเสนอข้อคิดเห็น 
                                         ๓แลว้ก็ตั้งข้อสังเกต 
                                         วิเคราะห์ก็ขอสรุปรายงานเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔         เรื่องเพื่อพิจารนา 
                                        ๔.๑ เห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
  ว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
                                         พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ   :               ขอมติที่ประชุมเพ่ือเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง              
(นายสมพงษ์  ประกอบ)          บัวแก้วว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
  ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ 
   มติที่ประชุม                        เห็นชอบ                      ๑๕                       เสยีง 
                                          ไม่เห็นชอบ                   -                          เสียง 
                                          งดออกเสียง                  ๑                          เสยีง 
  ประธานสภาฯ   :              สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง              
(นายสมพงษ์  ประกอบ)          บัวแก้วว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติ
  ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ 
                              ๔.๒ คัดเลือกสมาชิกสภา เพื่อเป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
                                        สุขภาพระดับตำบล จำนวน ๒ ท่าน 
ประธานสภาฯ   :                 ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯผู้ที่จะคัดเลือกเป็นตัวแทน                               
(นายสมพงษ์  ประกอบ)        คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล จำนวน ๒ ท่าน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔                 
(นายสังวร  บุตตะเกิด )         เสนอ นายสุบรรณ  ศรีหนาด  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ ผู้รับรองครบ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑            
(นายโสภา  แก้ววิชัย )             เสนอ นางจันทร์เพ็ญ  พิมพ์ดี    สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ผู้รับรองครบ 
ประธานสภาฯ   :                ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองการเลือกนายสุบรรณ ศรีหนาด สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๓  
(นายสมพงษ์  ประกอบ)        นางจันทร์เพ็ญ  พิมพ์ดี  สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ เพ่ือเป็นตัวแทนคณะกรรมการ      
                                          กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล จำนวน ๒ ท่าน 
   มติที่ประชุม                        เห็นชอบ                      ๑๕                       เสยีง 
                                          ไม่เห็นชอบ                   -                          เสียง 
                                          งดออกเสียง                  ๑                          เสยีง 
  ประธานสภาฯ   :             สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองเป็นตัวแทนคณะกรรมการ 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล จำนวน ๒ ท่าน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕         เรื่องอ่ืนๆ 
                                        ๕.๑ การจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP) 
ประธานสภาฯ   :                 มีสมาชิกสภา ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมอีกหรือไม่                                       
(นายสมพงษ์  ประกอบ)         
นายก อบต.ฯ      :                เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านปลัดองค์                       
(นายสมบูรณ์  ราโช )              การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 
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                                          ประชุมทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์  ราโช ในเรื ่องวาระอื ่นๆของเราปีนี้
   กิจกรรมงาน OTOP ส่วนตำบลหนองบัวแก้วของเราก็เตรียมพอทุกอย่างแล้ว 
  เรียนท่านสมาชิกทุกท่านปีนี้ผลจะออกมาแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับพวกเราถ้าพวกเรา
  จัดกันเป็นทีมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกิจกรรมด้วยกันกระผมเชื่อว่าผลต้องมา
  ดีอย่างแน่นนอนครับ ถ้าออกมาดีก็เป็นหน้าเป็นตาต่อตำบลหนองบัวแก้วครับ  
 ปลัด อบต.ฯ   :                   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านนายก 
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
                                  กระผม พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
                                          ได้รับมอบหมายจากท่านนายกนายสมบูรณ์  ราโช นายกองค์การบริหารส่วน 
                                          ตำบลหนองบัวแก้ว ในเรื่องวาระอ่ืนๆการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าหนึ่งตำบล  
                                          หนึ่งผลิตภัณฑ์ สำหรับการเตรียมงานอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนให้ทราบแล้ว 
  เรามีความพร้อมในเรื่องกิจกรรมต่างๆทุกกิจกรรม สำหรับการจัดเตรียมสถานที่
  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านก็เป็นคณะกรรมการอยู่แล้วในการดำเนินการ
  จัดเตรียมสถานที่เพาะฉะนั้นในจุดนี้ วันจันทร์ ขออนุญาตนัดหมายท่านสมาชิก
  ทุกท่านพร้อมกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอส่วนกำหนดการต่างๆท่านสมาชิกคง
  ได้รับเอกสารอยู่ในท่านแล้วและหวังอย่างยิ่งว่าคงได้ความร่วมมือจากท่าน
  สมาชิกผู้ทรงเกียรติด้วยดีเสมอมาครับ ขอขอบคุณครับ                                                                                                                                                                
ประธานสภาฯ   :             มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้  
(นายสมพงษ์  ประกอบ)         กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้ 
                                          ผมขอปิดการประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา        ๑๒.๓๐ น. 
 
 
                                        (ลงชื่อ)   พิศาล   เมืองนาม       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                   ( นายพิศาล   เมืองนาม  ) 
                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
 
                                       (ลงชื่อ)        สมพงษ์   ประกอบ    ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                                   ( นายสมพงษ์   ประกอบ ) 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
 


